

ฉบับที่ 12/2560

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน จากการใช้จ่ายภาครัฐที่กลับมาขยายตัว และการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและรายได้นอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะจากภาคการค้าและบริการ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอลง สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ส่วนอัตรการว่างงานสูงขึ้นเล็กน้อย ด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่เงินฝากชะลอลง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัวจากรายจ่ายประจำที่เร่งขึ้น ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ โดยได้จ่ายเงินที่ได้รับจัดสรรให้ระดับชุมชนแล้วทั้งหมดจำนวน 8,141.2 ล้านบาท ส่วนรายจ่ายลงทุนปรับดีขึ้นในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกลุ่มจังหวัดและกรมทางหลวงชนบท

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ยังมีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง ตามการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวัน สะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าหมวดอาหาร สอดคล้องกับยอดขายอาหารสดที่ขยายตัวดี รวมทั้งการบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ยังขยายตัว ตามรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและรายได้นอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะจากภาคการค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงเล็กน้อยจากความกังวลด้านแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยว ขยายตัวทั้งการบริการด้านที่พัก ร้านอาหาร และภัตตาคาร ส่วนหนึ่งจากการจัดสัมมนาของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักแรมที่ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 54.2 ขณะที่จำนวนผู้โดยสารผ่านเข้าออกท่าอากาศยานชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า

การลงทุนภาคเอกชน ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามการลงทุนภาคการค้าก่อสร้าง และภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ยังชะลอตัว ทำให้ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังขยายตัว โดยเฉพาะในธุรกิจพลังงานทดแทนและแปรรูปสินค้าเกษตร

รายได้เกษตรกร ชะลอตัวจากเดือนก่อนทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยผลผลิตสินค้าเกษตรชะลอตัวตามผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ผลผลิตยางพาราและปศุสัตว์ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ด้านราคาสินค้าเกษตรชะลอลง ตามราคาไก่เนื้อ และราคายางพาราที่จีนชะลอคำสั่งซื้อ ขณะที่ราคามันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หอมแดง สุกร ไช้ไก่ และโคเนื้อ หดตัว อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิปรับดีขึ้นต่อเนื่อง และราคาข้าวเปลือกเจ้า 15% เพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบ 9 เดือนตามความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ชะลอลง โดยการผลิตรถยนต์รายชวหดตัว เนื่องจากสต็อกยังอยู่ในระดับสูง ด้านการผลิตเยื่อกระดาษหดตัวตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอลง ส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ยังขยายตัวจากความต้องการของผู้ค้าส่งที่มีต่อเนื่อง

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวเร่งขึ้นจากเดือนก่อนทั้งจากการส่งออกและนำเข้า โดยส่งออกขยายตัวจากการส่งออกไปเวียดนามและจีนตอนใต้ โดยเฉพาะผลไม้ ส่วนการส่งออกไป สปป.ลาว ลดลงจากน้ำมันเชื้อเพลิง และกัมพูชาลดลงจากสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นสำคัญ ด้านการนำเข้าขยายตัวทั้ง สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต้ จากการนำเข้าทองแดง มันสำปะหลัง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และวงจรมินิพี ตามลำดับ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบอยู่ที่ร้อยละ 0.10 แต่ติดลบน้อยลงจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหารสด สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 โดยจำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรปรับลดลงในเกือบทุกหมวด ยกเว้นภาคบริการ

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมิถุนายน 2560 ชะลอลงจากเดือนพฤษภาคม จากการถอนใช้เงินฝากของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อนจากการให้สินเชื่อเกือบทุกประเภท ยกเว้น กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อที่ด้อยลงในบางกลุ่มลูกค้า ยังเป็นปัจจัยกีดกันการขยายตัวสินเชื่อของสถาบันการเงิน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31 สิงหาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0 4391 3542
E-mail: PornnipT@bot.or.th